

## ข่าวประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563

### ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)

ที่	ข่าว สนง.กกต. เลขที่	เรื่อง	สื่อ	หัวข้อข่าว	หน้า
1	69/2563	กกต.เผยมาตรการความปลอดภัย เลือกตั้ง อบจ.ในสถานการณ์ โควิด-19	ไทยรัฐออนไลน์	กกต. เผยมาตรการปลอดภัย จากโควิด-19 ในวันเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้	5
			MGR ออนไลน์	กกต.เตรียมพร้อมมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วย เลือกตั้ง อบจ.	7
			กรมประชาสัมพันธ์ ออนไลน์	กกต. แจ้งแนวทางสำหรับ การเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ ในสถานการณ์ โควิด-19	8
			The Bangkok Insight ออนไลน์	ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก อบจ.ด่วน! กกต.แบ่งใหม่ ลดจำนวนต่อหน่วยป้องกัน โควิด	9
2	70/2563	กกต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง นายก - ส.อบจ. ต้องแจ้งเหตุไม่ไป ใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายใน 27 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้ถูก จำกัดสิทธิ	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	กกต.เตือนไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องแจ้งเหตุจำเป็น ภายใน 27 ธ.ค.นี้	10
			แนวหน้าออนไลน์	กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือกตั้ง' นายก-ส.อบจ.' ต้องแจ้ง เหตุผลภายใน 27 ธ.ค.นี้	12
			มติชนออนไลน์	กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ ป้องกันถูกจำกัด สิทธิ 2 ปี	13
			TNN ออนไลน์	กกต. เตือนไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ ไม่ใช้สิทธิ ภายใน 27 ธ.ค.	14

## ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)

ที่	ข่าว สนง.กกต. เลขที่	เรื่อง	สื่อ	หัวข้อข่าว	หน้า
			Bright TV ออนไลน์	เตือนแล้ว! กกต. ย้ำ ไม่ไป เลือกตั้งท้องถิ่น แจ้งก่อน 27 ธ.ค. กันโดนตัดสิทธิ 2 ปี	15
			สำนักข่าวไทย ออนไลน์	กกต.แนะแจ้งเหตุจำเป็นไม่ ไปเลือกตั้ง อบจ. ป้องกัน เสียสิทธิ	16
			Infoquest ออนไลน์	กกต. เตือนหากไม่ไป เลือกตั้งอบจ.ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค. ป้องกัน เสียสิทธิ	18
			ไทยพีบีเอส ออนไลน์	ไม่ไปเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ. กกต.ระบุต้องแจ้ง เหตุผลภายใน 27 ธ.ค.	20

## ข่าว กกต./ผู้บริหาร สำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	สายด่วน กกต. 1444 รองรับ ลต.อบจ. 20 ธ.ค. พบส่วนใหญ่ถาม มีล่วงหน้า หรือไม่-วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ	21

## ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	เปิดวิธีใช้งาน VOTE62 วิธีรายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. แบบ คราวด์ซอร์ส	22
2	มติชนออนไลน์	'เลขาธิการพท.' ยัน สมาชิกไขก๊อก ไม่กระทบพรรค ซึ่งเป็นเรื่องปกติ	23
3	New TV ออนไลน์	"สุชาติรัตน์" อื้อชาวน่านหนุน "นพรัตน์" นั่งนายก อบจ.	24
4	คมชัดลึกออนไลน์	"ทีพานัน" ตอกโฆษกเพื่อไทย ชี้คนทำรัฐธรรมนูญด้อยค่าคือพรรคการเมืองที่ หนุนแก้ รธน.	26
5	คมชัดลึกออนไลน์	'พรเพชร' หนุน 'ส.สร.' มาจากเลือกตั้งได้แต่ต้องรับฟังรอบด้าน	28
6	มติชนออนไลน์	วงเสวนาแก้ไชรธน. ชี้ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ เปิด3แนวทางถึงศาล	29

## ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7	New TV ออนไลน์	"ธนธร"หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.หวังยุติธุรกิจการเมืองผูกขาด	32
8	มติชนออนไลน์	จาตุรนต์ ชี้ อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ในอำนาจ	33

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	เงินพิเศษค่าเสื้อผ้า – เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ต้นเหตุ “ท้าววัง” กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน	35
2	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	เลือกตั้ง “นายกฯ อบจ.” คณะธนาธร-พรรคทักษิณ ไม่มีใครยอมใคร	37
3	คมชัดลึกออนไลน์	เกมซ้อเกม "หน้อย-เหลิม" ชิงหาเสียง อบจ.	41
4	มติชนออนไลน์	เลือกตั้งท้องถิ่น... 6 ปีได้ระบอบ คสช.	43
5	มติชนออนไลน์	อบจ.ล้มรัฐบาล	45
6	ไทยรัฐออนไลน์	ตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ผ่าน VOTE62 พร้อมชวนร่วมรายงานผล	47

# ข่าวอ้างอิง

# กต. เผยมาตรการปลอดภัยจากโควิด-19 ในวันเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. นี้

ไทยรัฐออนไลน์ 10 ธ.ค. 2563 17:03 น.



## กต. ตระหนักความสำคัญปลอดภัยจากโควิด-19 เผยมาตรการวันเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. ใช้รูปแบบเดียวกับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ให้คนอุณหภูมิกเกิน 37.5 แยกใช้สิทธิลงคะแนน

วันที่ 10 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยมาตรการความปลอดภัยเลือกตั้ง อบจ. ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 นั้น กต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กต. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุม

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ครั้งนี้ โดยมาตรการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

- กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง
- จัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง

- กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีคุณสมบัติสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งอื่น และ อสม. จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

- จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง

- ทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม กกต. ย้ำเตือนว่าจากการลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายชื่อตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วยนั้นๆ ทำให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะนำว่า ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อของตนเองล่วงหน้าโดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี้ หรือตรวจสอบจากเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1992503>

กกต.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกตั้ง อบจ.

เผยแพร่: 10 ธ.ค. 2563 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิกและนายก อบจ. เตรียมพร้อมรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้แล้ว โดยใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 จังหวัด ลำปาง และเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทาง

โดยมาตรการดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง การจัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง และกรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น โดย อสม. จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้ง รวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดด้วย

พร้อมกันนี้ กกต. ย้ำเตือนว่า จากการลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้ง อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายชื่อตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วยนั้นๆ ทำให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อของตนเองล่วงหน้า หรือตรวจสอบจากเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว หากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ้างอิง : <https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000126428>

## กกต. แจ้งแนวทางสำหรับการเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ ในสถานการณ์โควิด-19

ข่าวจาก : สวท.น่าน เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2563



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าววันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยระบุว่า กกต.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กกต. ก็ได้คำนึงจนใจพร้อมเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศในครั้งนี้ โดยมาตรการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง การจัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ์ลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น และ อสม. จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้งด้วย อีกทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ฯ ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดด้วย สำหรับการลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้ง อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายชื่อตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วยนั้นๆ ทำให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป จึงขอแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อของตนเองล่วงหน้าจากเว็บไซต์ <https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectlod/> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1444 หรือ 0-2141-8888

อ้างอิง : <https://region3.prd.go.th/topic/news/21833>



ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก อบจ.ด่วน! กกต.แบ่งใหม่ ลดจำนวนต่อหน่วยป้องกันโควิด



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ทำให้กกต.ลดจำนวนผู้ใช้สิทธิต่อหน่วยเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ทาง กกต. จะลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต่อหน่วยเลือกตั้ง เพื่อลดการแออัดของผู้มาใช้สิทธิ จัดระยะห่าง เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าจุดเลือกตั้ง โดยจะเพิ่มหน่วยเลือกจากเดิม

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าได้ที่

<https://stat.bora.dopa.go.th/Election/engelectloc/> หรือตรวจสอบหนังสือแจ้งเข้าบ้านที่ได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ซึ่งได้ทำการจัดส่งไปแล้ว หรือหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน 1444

อ้างอิง : <https://www.thebangkokinsight.com/498842/>

กกต.เตือนไม่ไปเลือกตั้งอบจ. ต้องแจ้งเหตุจำเป็น ภายใน 27 ธ.ค.นี้  
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 11:01 น.



สำนักงาน กกต. เตือน ไม่ไปเลือกตั้งอบจ. ต้องแจ้งเหตุจำเป็น ภายใน 27 ธ.ค.นี้ ป้องกันการ เสียสิทธิ 6  
ประการ

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
สมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./  
ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้  
ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน  
ท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน  
7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่  
21 - 27 ธ.ค. 2563

โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย  
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ  
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทาง  
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.)  
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถไปใช้สิทธิได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ประการ คือ สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัคร เป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อถอดถอน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร ท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วัน เลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640040>

กกต.เตือนผู้ไม่ไปเลือกตั้ง'นายก-ส.อบจ.' ต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค.นี้  
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 10.36 น.



**กกต.เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งนายก-ส.อบจ. ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ**

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563

โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

สำหรับกรณีที่มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อถอดถอน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/537924>

กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้งอบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี  
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 09:45 น.



เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563

โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2480943](https://www.matichon.co.th/politics/news_2480943)

กกต. เตือนไม่ไปเลือกตั้งอบจ. ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ใช้สิทธิ ภายใน 27 ธ.ค.

11 ธันวาคม 2563 10:33 933



วันนี้ (11ธ.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563

พร้อมเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ้างอิง : <https://www.tnnthailand.com/content/64929>



เตือนแล้ว! กกต. ย้ำ ไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่น แจ้งก่อน 27 ธ.ค. กันโดนตัดสิทธิ 2 ปี

11 ธ.ค. 2020



วันที่ 11 ธ.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563

โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ้างอิง : <https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-election-2>

11/12/2563 10:20

กกต.แนะแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. ป้องกันเสียสิทธิ



11 ธ.ค.-กกต.เตือนหากติดธุระ แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง ป้องกันเสียสิทธิ 6 ประการ

วันนี้ (11 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563

โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถไปใช้สิทธิได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ประการ คือ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อถอดถอน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-598612>



## กกต. เตือนหากไม่ไปเลือกตั้งอบจ.ต้องแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ

11, 2020 11:21

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

กรณีที่มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไว้ 6 ประการดังต่อไปนี้

- สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
- สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
- เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
- ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
- ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.ryt9.com/s/iq02/3182882>

กกต. เตือนหากไม่ไปเลือกตั้งอบจ.ต้องแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ

11 ธ.ค. 63 11:32



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน

พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไว้ 6 ประการดังต่อไปนี้

- สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
- สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
- เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
- ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

- ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น  
ทั้งนี้การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.infoquest.co.th/2020/52690>

ไม่ไปเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ. กต.ระบุต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค.

11:35 / 11 ธันวาคม 2563 / 286



กต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. หากติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งแจ้งสาเหตุไม่ไปใช้สิทธิภายใน 27 ธ.ค. 63 เพื่อป้องกันเสียสิทธิ์ 6 ประการ

วันนี้ (11 ธ.ค.2563) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งคือ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563

โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถไปใช้สิทธิได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ประการ คือ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อถอดถอน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://news.thaipbs.or.th/content/299104>

สายด่วน กกด. 1444 รongรับ ลต.อบจ. 20 ธ.ค. พบส่วนใหญ่ถาม มีล่วงหน้าหรือไม่-วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 11:47 น.



สายด่วน กกด. 1444 เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด รongรับลต.อบจ. 20 ธ.ค. พบปชช.ถามเฉลี่ยวันละ 300 สาย อยากรู้มีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่-ไม่ไปใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุอย่างไร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง และข่าวสารต่างๆ เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และขณะนี้ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ทางสำนักงานจึงได้ขยายเวลาการให้บริการสายด่วน จากเดิมเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ มาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมนี้ และหลังจากวันที่ 25 ธันวาคม จะเป็นการให้บริการในวันและเวลาราชการตามปกติ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการสายด่วน 1444 พบว่ามีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเฉลี่ย 200-300 สายต่อวัน โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามว่ามีการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่ , การไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร แจ้งได้ที่ใด รวมทั้งหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. ในวันดังกล่าว ต้องแจ้งเหตุที่เหวอย่างไรและดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มได้ที่ใด

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2481102](https://www.matichon.co.th/politics/news_2481102)

## เปิดวิธีใช้งาน VOTE62 วิธีรายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. แบบคร่าวด์ซอร์ส

ไทยรัฐออนไลน์ 10 ธ.ค. 2563 13:00 น.



ไทยรัฐออนไลน์ ร่วมกับ VOTE62 เชิญชวนประชาชนร่วมกันจับตาดำเนินการนับคะแนนนายก อบจ. ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

วิธีการร่วมรายงานผล มีสองวิธี คือ

### 1) รายงานตรงจากคูหา

หลังปิดหีบ กกต.ในแต่ละหน่วยจะนับคะแนนจากคูหาเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง โดยชานคะแนนแล้วกรอกบนกระดาษ (ประชาชนทั่วไปสามารถเฝ้าดูการชานนับคะแนน และแจ้งสิ่งผิดปกติได้)

เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น คุณสามารถถ่ายรูปกระดาษนับคะแนน แล้วอัปโหลดเข้ามาบนเว็บไซต์ VOTE62 พร้อมกรอกรายละเอียดว่า คะแนนจากหน่วย ตำบล อำเภอ จังหวัดนั้นๆ ผู้สมัครแต่ละรายได้คะแนนเท่าใด ข้อมูลที่ได้ จะประมวลผลออกมาเป็นผลคาดการณ์คะแนนผู้ชนะในแต่ละจังหวัด

VOTE62 ชวนคุณลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่ เพื่อให้ทีมงานสามารถประเมินจำนวนอาสาสมัครให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

### 2) ช่วยตรวจคะแนนจากที่ไหนก็ได้ ผ่านระบบออนไลน์

กรณีที่คุณไม่สะดวกไปถ่ายรูปด้วยตนเอง ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการตรวจสอบภาพที่เข้ามาในระบบ (verify) และช่วยกรอกตัวเลข (digitize)

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ มีดังนี้

1. แยกภาพคะแนน ว่าเป็นภาพของการเลือกตั้ง "นายก อบจ." หรือ "สมาชิกสภา อบจ."
2. ตรวจสอบตัวเลขคะแนน โดยตรวจอีกครั้งว่าตัวเลขรวมค่านวนถูกต้องหรือยัง นอกจากนี้ ผู้ที่อัปโหลดภาพจากคูหาจำนวนหนึ่ง อาจจะอัปโหลดภาพแต่ไม่มีเวลารอกตัวเลข ดังนั้น จึงยังต้องการอาสาสมัครจำนวนมากที่ช่วยกันกรอกข้อมูลนี้ ยังมีคนกรอกซ้ำกันมากๆ ยิ่งช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
3. ตรวจสอบความผิดปกติ เช่น หากมีการนับคะแนนผิด ให้รายงานความผิดปกตินั้นในระบบ

เพื่อให้การรายงานผลมีความแม่นยำ VOTE62 ต้องการอาสาสมัครอย่างน้อย 3,000 คนทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครรายงานผลจากคูหาเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี้

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1991737>



‘เลขาธิการพท.’ ยืนยัน สมาชิกไขก๊อก ไม่กระทบพรรค ชี้เป็นเรื่องปกติ  
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 08:32 น.



หลังจากที่แกนนำ 4 คนของพรรคเพื่อไทย (พท.) ประกอบด้วย คุณหญิงสุภารัตน์ เกียรติประพานยุทธศาสตร์พรรคพท. นายโกศล พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข และนายพงศกร อรรณพพร อดีตคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพท. ยืนยันลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพท.ได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นายวัฒนา ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีส่วนตัวภายใต้แบรนด์ “กลุ่มสร้างไทย” และออกมายอมรับในเวลาติดๆกันว่า 4 แกนนำกลุ่มสร้างไทย จะจับมือกันตั้งพรรคการเมืองอย่างแน่นอน แต่อยู่ในขั้นตอนและกระบวนการของกกต.และคาดว่าจะชื่อ “พรรคไทยสร้างไทย” ซึ่งมีชื่อนายสอิสร โบรมณ เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นอกจากนี้ยังมีสมาชิกพท.ที่ยืนยันลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพิ่มเติม ประกอบไปด้วย 1.ผศ.ดร.ภูวนิดา คุณผลิน อดีต ส.ส.กทม.หลายสมัย 2.นายเอกรัฐ สมันตรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3.น.ส.ธัญญาภรณ์ ชลานุเคราะห์ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส 4.นายวิชเยศ โฮ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส 5.นายอภิชาติ สังขวรรณ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสมาชิกทยอยยืนยันลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรค พท. ว่า สมาชิกที่ยืนยันลาออกจากพรรคไม่ได้เป็น ส.ส.และการที่มีคนเข้าหรือออกจากพรรคก็ถือเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้พรรคได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบ

“พรรคยังดำเนินกิจกรรมตามปกติ ส่วนความคืบหน้าเรื่องคณะกรรมการการเมือง ตอนนี้ได้ตั้งนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธานและองค์ประกอบการทำงาน เรียกว่าตอนนี้พร้อมที่จะทำงานแล้ว โดยภารกิจของคณะกรรมการการเมืองจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนพรรคทุกองคาพยพ เพราะฉะนั้นหลังจากที่คณะกรรมการการเมืองได้ทำงานแล้ว เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของพรรคได้อย่างชัดเจนขึ้นแน่นอน” นายประเสริฐกล่าว

อ้างอิง : [https://www.maticron.co.th/news-monitor/news\\_2480875](https://www.maticron.co.th/news-monitor/news_2480875)

"สุตารัตน์" อื้อชาวน่านหนอง "นพรัตน์" นั่งนายก อบจ.



"คุณหญิงสุตารัตน์" ลุยขอคะแนนชาวน่านหนอง "นพรัตน์" นั่งนายก อบจ.

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพื้นที่ จ.น่านช่วยนาย นพรัตน์ ถาวงศ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หาเสียงในนามส่วนตัว ทั้งนี้คุณหญิงสุตารัตน์ถือโอกาสเดินตลาดและพบกลุ่มเกษตรกร เพื่อสอบถามความทุกข์ยาก ปัญหาการค้าขาย ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง รวมถึงการดูแลจากภาครัฐโดยเฉพะนโยบายและโครงการต่างๆมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความยากลำบากได้จริงหรือไม่

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คุณหญิงสุตารัตน์ และนาย นพรัตน์ ได้เน้นย้ำว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนไว้วางใจ เลือกจนได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 1 แต่ด้วยกลไกและกติกาที่บิดเบี่ยวทำให้ฝ่ายแพ้การเลือกตั้ง สามารถแย่งอำนาจหน้าที่ ได้ไปเป็นรัฐบาลแทน แต่กลับไม่สามารถดูแลปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้อง แถมยังปล่อยให้ประชาชนยากลำบาก นั้นเกิดจากการที่ฝ่ายผู้ที่มีอำนาจไม่มีฝีมือ และที่สำคัญไม่มีความจริงใจที่จะดูแลพี่น้อง คือ ทำไม่เก่ง ทำไม่เป็น หัวใจไม่มี ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้ประชาชนได้ และเชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจจะอยู่อีกนาน เพราะรอดคดีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นความหวังเดียวของเราคือต้องใช้รัฐบาลท้องถิ่น หรือ อบจ. มาช่วยแก้จนโดยใช้กลไกและงบประมาณของ อบจ. มาช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้พี่น้องชาวน่าน เพราะ จ.น่านมีศักยภาพสูง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม วัฒนธรรมที่ล้ำเลิศและยังมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดี



“รัฐบาลท้องถิ่นโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น ที่จะเป็นความหวังเดียว ในระหว่างที่ลุงตู่ ยังอยู่ เพราะตลอดเวลาที่อยู่มา 7 ปี ได้ใช้งบประมาณไปกว่า 23 ล้านล้านบาท แต่ไม่สามารถช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น และไม่สามารถทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น จนทำให้พี่น้องกระเป๋าแฟบกันถ้วนหน้า แต่หนี้สินกลับเพิ่มพูน” คุณหญิง สุดารัตน์ กล่าว

ด้านนายพรรัตน์ กล่าวว่า หากพี่น้องประชาชนไว้วางใจให้โอกาสเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าน สิ่งที่จะดำเนินการเป็นลำดับแรกคือแก้ปัญหาความ”ยากจน” ซึ่งอบจ.ยุคใหม่ จะใช้กลไกอบจ. การนำสินค้าเกษตร ออกไปขาย ในราคาที่ดีเป็นธรรมกับทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทาง วัฒนธรรม ที่มีอยู่มากมายในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชน ชาว น่าน ในทุกตำบลให้มีรายได้ ตลอดปี

อ้างอิง : <https://www.newtv.co.th/news/71222>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.voicetv.co.th/read/Ws2k5itol>

: [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_2480170](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2480170)

## "ทิพานัน"ตอกโฆษกเพื่อไทย ชี้คนทำรัฐธรรมนูญด้อยค่าคือพรรคการเมืองที่หนุนแก้รธน.ล้มล้างสถาบัน-เปลี่ยนแปลงการปกครอง-เอื้อประโยชน์นักโกงเมือง

10 ธันวาคม 2563 - 16:30 น.



## "ทิพานัน"ตอกโฆษกเพื่อไทย ชี้คนทำรัฐธรรมนูญด้อยค่าคือพรรคการเมืองที่หนุนแก้รธน.ล้มล้างสถาบัน-เปลี่ยนแปลงการปกครอง-เอื้อประโยชน์นักโกงเมือง แนะนำวิจารณ์แบบขวางงูไม่พันคอ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่ารัฐธรรมนูญถูกทำลายด้วยการรัฐประหาร โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันเริ่มต้นมาจากคนไม่กี่คน ไม่คำนึงถึงประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงว่า การแสดงความคิดเห็นของโฆษกพรรคเพื่อไทย สะท้อนว่าพูดเหมือนเด็กเพิ่งเกิด โทม่าไม่ทันยุคเผด็จการรัฐสภาและกระบวนการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 จึงไม่รู้ว่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการลงประชามติ และได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนกว่า 16.8 ล้านคน คิดเป็นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 61.35 % ของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีฝ่ายไหนเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอีกฝ่ายเหมือนที่ฝ่ายค้านพยายามปลุกกระดมด้อยค่าฝ่ายตรงข้าม

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเดินหน้ารูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต่างประเทศก็ให้การยอมรับ มีการบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคไว้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะในหมวด 3 มาตรา 25 นอกจากนี้ยังโดดเด่นในการป้องกันและปราบปรามนักการเมืองโกงกินและกำจัดระบบเผด็จการรัฐสภา มีการประกันเสรีภาพในการทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนของ ส.ส. รวมถึงมีความจริงจังในการสร้างประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ดังนั้นจึงสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยกลัวอะไรหรือเสียประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หรือพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญมีความก้าวหน้า ไม่ได้ล้มล้าง หรือเพียงแต่ต้องการใช้เป็นข้ออ้างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางไปสู่การล้มล้างสถาบัน หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม ซึ่งพรรคเพื่อไทยน่าจะทราบดีว่าหมายถึงกลุ่มใด และพรรคการเมืองใดที่กำลังทำให้รัฐธรรมนูญด้อยค่า

ส่วนการทำรัฐประหารนั้น น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การรัฐประหารปี 2557 เกิดขึ้นเพื่อต้องการยุติวิกฤติการณ์การเมือง ที่ต้องการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม หรือนิรโทษกรรมสุดซอย กับอดีตนายกฯที่มีหลบหนีคดีท จุริตคอร์รัปชั่น สมัยรัฐบาลใคร โฆษกพรรคเพื่อไทยน่าจะไปย่อนชาวคูก็่น่าจะทราบ คราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่แสดงความเห็นประเภท ขว้างไม่พ้นคอ ยิ่งพูดก็จะยิ่งประจานผลงานพรรคเพื่อไทยในอดีตให้ประชาชนนึกย้อนอีกครั้ง

"ขอเน้นย้ำให้หยุดสร้างวาทกรรม และยอมรับความจริงว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง มาจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติยอมรับจากประชาชนกว่า 16 .8 ล้านเสียงแม้ว่าจะมีกระบวนการเคลื่อนไหวอย่างบิดเบือนเพื่อคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่มีพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลัง และที่สำคัญรากเหง้าปัญหาที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเกิดวิกฤติเผด็จการรัฐสภาที่มีรัฐบาลที่เคยรวบอำนาจ รัฐบาลที่เหมือนบริษัทเอกชน และรัฐบาลที่บริหารงานผิดพลาดจนรัฐและประชาชนต้องเสียหายกว่า 800,000 ล้าน ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กำลังแก้ไขความล้มเหลวจากรัฐบาลชุดนั้นและดำเนินการมอบอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน ผ่านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่กำลังพัฒนาไม่ล่าช้า ให้ทันสมัย จะเอาผลงานนำความเจริญไปทุกภูมิภาค ภายใต้กฎหมายและความเป็นธรรมในทุกๆ พื้นที่" น.ส.ทิพานัน กล่าว

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/a/451417>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1992477>



'พรเพชร' หย่า 'ส.ส.ร.' มาจากเลือกตั้งได้แต่ต้องรับฟังรอบด้าน

10 ธันวาคม 2563 - 20:25 น.



"พรเพชร" หย่า ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งได้ แต่ต้องรับฟังรอบด้าน ควรเปิดโควต้าผู้ทรงคุณวุฒิ-คนรุ่นใหม่ร่วมวง เผย "วุฒิสภา" ได้ชื่อตัวแทนนั่งกรรมการสมานฉันท์ครบแล้ว แต่ถอนตัวไปหนึ่ง มั่นใจส่งชื่อให้ "ชวน" ไม่เกินปีนี้

วันนี้ (10 ธ.ค. 2563) - ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นไปตามการดำเนินการของคณะกรรมการธิการ ซึ่งลั่นแล้วแต่เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทราบว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็น

"กระบวนการคงเป็นไปตามการพิจารณากฎหมายปกติ เร่งรัดมากไม่ได้ เพราะบทบัญญัติบางบทบัญญัติไม่สามารถลอกของเก่าได้ เนื่องจากอาจเกิดการขัดกันของกฎหมาย จึงต้องพิจารณาให้มาตราต่างๆสอดคล้องกัน"นายพรเพชร กล่าว

ส่วนข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างๆให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ส.ส.ร. ควรมาจากการเลือกตั้ง แต่ควรรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ และการปกครองด้วย รวมไปถึงควรให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าเสียงผู้ทรงคุณวุฒิเพียงไม่กี่คนจะมีบทบาททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงขอย่อมองในแง่ร้าย เพราะผลสรุปสุดท้ายต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนของวุฒิสภา 2 คน ว่า มีการทาบทามบุคคลที่เหมาะสมแล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมวิปวุฒิสภา มีคนถอนตัวไปจึงเหลือเพียงคนเดียว โดยจะดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อส่งรายชื่อให้กับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคงต้องพูดคุยกันให้หนักแน่นมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการถอนตัวอีก ซึ่งที่ผ่านมาที่ตั้งสเปคผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสมานฉันท์ค่อนข้างสูง ไม่เอาคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/a/451415>

# MATICHON ONLINE

วงเสวนาแก้ไชรธน. ชี้ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ เปิด3แนวทางถึงศาล

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 16:44 น.



“คำนำ” เชื้อพิจารณาธน.ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ หวังวาระ 3 เสร็จทันสมัยประชุมนี้ เผย 3 แนวทางถึงศาลธน. ด้าน”ทวี”ยัน อยากรให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ขณะที่”พนัส”เชื่อ หากมาจากปชช.โดยตรง ปราศจาก อิทธิพลการเมืองแทรกแซง พร้อมกล่าวดชาวโลกได้ว่าเป็นส.ส.ร.ที่เพอร์เฟกซ์สุด ส่วน”นิกร”เผย ควรร่างธน. เพื่อให้เป็นที่รับได้ของปชช.

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. จัดเสวนาวิชาการ”สรร.ก้าวต่อไปในการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ” โดยมีพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อและ ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายคำณู สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นายพนัส ทัศนียานนท์ นักวิชาการด้าน นิติศาสตร์ ร่วมเสวนา

นายคำณู กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 คือแก้วิธีการแก้ไข เรื่องนี้สลับซับซ้อนมากพอสมควร แบ่งออกเป็น ก้อนแรก แก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 2560 จากที่แก้ยากมากให้แก้ง่ายขึ้น ซึ่งร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความแตกต่างกันบางประการ ก้อนที่สอง คือ ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหมือนกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตั้งแต่ที่มาของส.ส.ร. และ วิธีการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากได้ร่างรัฐธรรมนูญจากส.ส.ร.ร่างของพรรคฝ่ายค้านบอกว่าไม่ต้องเอากลับมาให้รัฐสภา แต่ให้ไปทำประชามติเลย ถ้าร่างประชามติผ่านนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล บอกว่าเมื่อส.ส.ร. ร่างเสร็จแล้ว ให้นำมาให้ รัฐสภามีมติก่อน ถ้ามีมติเห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด นำขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่ต้องทำประชามติ แต่ ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ไปทำประชามติก่อน ถ้าประชามติผ่านจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ

การพิจารณาของกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ขณะนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียด เข้าใจว่าจะเข้มข้นขึ้นในการประชุมอีก 4 ครั้งก่อนสิ้นปีและหลังจากเสร็จกระบวนการในชั้นของกมธ.แล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงขุมนพอสสมควร เพราะขณะนี้สมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติถึง 109 คน และเมื่อจบการพิจารณา วาระ 2 มีข้อสังเกตใช้เสียงข้างมาก ไม่มีส.ว. 1 ใน 3 แล้ว เพราะฉะนั้นกมธ.พิจารณาออกมาอย่างไรอาจจะไม่เป็นตามกมธ.ได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา วาระ 2 เสร็จแล้วให้รอไว้ 15 วัน คาดหวังว่าวาระ 3 น่าจะเสร็จภายในสมัยประชุมนี้คือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

“แม้ผ่านวาระ 3 ก็ยังไม่จบ เพราะต้องไปทำประชามติ เนื่องจากการแก้ไขมาตรา 256 โดยหนึ่งในหกประเด็นสำคัญคือแก้ไขวิธีการแก้ไข ต้องไปทำประชามติ ซึ่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติคาดว่าจะเสร็จออกมาใกล้เคียงกันภายในสมัยประชุมนี้ ส่วนผลจะออกมาอย่างไร อย่าเพิ่งคาดการณ์ เพราะยังมีประเด็นที่โอกาสจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญมี 3 ทาง คือ 1.ไปถึงแล้ว โดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม กลุ่มไทยภักดี ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาไม่ทราบศาลจะรับหรือไม่รับคำร้อง ถ้ารับจะมีผลอย่างไรหรือไม่รับจะมีผลอย่างไร ทางที่ 2. ส.ส. ส.ว. จำนวนหนึ่ง ยื่นขอให้รัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาว่าสามารถพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการยกเว้นร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ และทางที่ 3.หากผ่านวาระ 3 แล้ว 1 ใน 10 ของส.ส. ส.ว. เข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญได้อีกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้ขัด 255 256 (8) หรือไม่ ซึ่งนายไพบุลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เขาเองก็มั่นใจแล้วว่าส่งแน่ มันก็จะมีด่านของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน เพราะฉะนั้นแม้จะพิจารณา วาระ 3 เสร็จมันก็ยังมือปสรรคขวากหนามอยู่”นายคำณูกล่าว

ขณะที่พ.ต.อ.ทวิ กล่าวว่ จากสถานการณ์ที่คิดว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้ น่าจะเป็นเงื่อนไขของสังคมและสภาพที่ประชาชนรู้สึก วันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งมองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นภัยของมวลมนุษย์ จึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขทั้งที่ประกาศใช้ไปได้ไม่ถึง 3 ปี เงื่อนไขประการหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญมากคือผู้นำ เงื่อนไขของเราคือมีผู้นำที่เป็นผู้ฉีกรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเงื่อนไขของยุคสมัย การตื่นรู้ของประชาชน สมัยก่อนการชุมนุมประท้วงเป็นการขับไล่ แต่การชุมนุมวันนี้เป็นการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจคืนอำนาจให้เจ้าของประชาธิปไตยเป็นผู้ร่าง แต่บนความโชคร้ายก็มีความโชคดี คนนอกสภาที่เห็นว่าภัยคุกคามคือรัฐธรรมนูญจึงออกมาเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไข โดยส.ส.ร.ของพรรคฝ่ายค้านจำนวน 200 คนให้เลือกตั้งทั้งหมด ควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ มีบางคนไปว่าประชาชนว่าจะทำร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้พอ แต่ถ้าจะแก้ปัญหาดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

ด้านนายพนัส กล่าวว่า ขณะนี้ส.ส.ร. มี 2 โมเดลคือ ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอให้เข้าสู่การพิจารณาของกมธ. สิ่งที่ตนสนใจคือผลของส.ส.ร.อาจจะไม่เกิด เพราะมีสมาชิกขอแปรญัตติกันถึง 109 คน ตนเชื่อว่าในจำนวน 109 คน ต้องมีจำนวนพอสมควรที่แปรญัตติเอาส.ส.ร.ออก แต่ที่ตนอยากให้เกิดคือมีบางคนที่ เป็นส.ว.ด้วยซ้ำ แสดงความตั้งใจว่าจะแปรญัตติเอาส.ส.ร.โมเดลของไอลอร์เข้ามา ถ้าเป็นไปได้นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีส.ส.ร.ที่เลือกโดยตรงแล้วจะเป็นส.ส.ร.ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะการเลือกตั้งเป็นการเลือกโดยใช้ประเทศทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง อิทธิพลการเมืองแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่สามารถมาอยู่เหนือได้ ผู้ที่จะมาเป็นส.ส.ร.คือผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศมาโดยสุจริตอย่างแท้จริง ถ้าผ่านไปเราได้ส.ส.ร.ที่สามารถคุยและอวด

ชาวโลกได้กลายเป็นเป็นส.ร.ที่เพอร์เฟกซ์ เพราะมาจากประชาชนอย่างแท้จริงและมีหลักประกันว่าปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลต่างๆ

นายนิกร กล่าวว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ฉบับที่ใกล้ชิดมากที่สุดคือตอนเป็น ส.ส.ปี 31 พอปี 35 เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ ตนเคยอภิปรายว่ารู้สึกว่าคุณเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรส.ส.ทำอะไรไม่ได้เลย มันเข้าใจ แต่ขณะนี้วิกฤตรัฐธรรมนูญ เราสามารถได้ลงมติ ถือว่าโชคดีกว่าตอนที่สมัยปีนั้น ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย มีบทเฉพาะกาล 5 ปี รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนลึกลับไว้แก้ไม่ได้เลย ส่วนตัวมีความหวังว่าจะต้องแก้ไขใน 5 ปี ใจตนอยากให้รัฐธรรมนูญแก้ได้ เพราะถ้าแก้ไม่ได้ประเทศจะพัง เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญและถูกฉีกอีก ถ้าแก้ไขอย่าเอาวุฒิสภา 84 คน มาบล็อกคน 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้งเลย อย่าใช้กลไกแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการตั้ง กมธ.ขึ้นมาแล้ว ตนเชื่อว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้ และยังได้ของแถมเป็นส.ร.มาหรือรัฐธรรมนูญที่มาจากทหาร มาทำ รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่รับได้ เพียงแค่นี้ตนพอใจแล้ว ตนเชื่อว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ได้แล้ว

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/economy/news\\_2480312](https://www.matichon.co.th/economy/news_2480312)

"ธนาธร"หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.หวังยุติธุรกิจการเมืองผูกขาด



"ธนาธร" ลุยหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. "พจตร-กาแพงเพชร ตาก-เพชรบูรณ์" หวังสร้างการเมืองใหม่ โปร่งใส แข่งขันกันที่นโยบายเพื่อประชาชน ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ยุติธุรกิจการเมืองผูกขาด ยุติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของผู้มีอำนาจ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางช่วยณรงค์หาเสียงนายมาโนช วัฒนาประสิทธิ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจิตร เบอร์ 4 ที่ตลาดสดเพ็ญอรุณ อ.เมือง จ.พิจิตร ก่อนเดินทางโดยขึ้นรถแห่ต่อไปที่ตลาดใหม่สระหลวง และตลาดสามง่าม จากนั้นเดินทางไปยัง จ.กำแพงเพชร รณรงค์หาเสียงช่วยนายอภิสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.กำแพงเพชร เบอร์ 3 พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. โดยขบวนรถแห่หาเสียงเริ่มต้นที่ศาลหลักเมือง ก่อนวนรถไปรอบเมือง ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปยัง จ.ตาก รณรงค์หาเสียงให้นายคริสชัย ปานเนียม ผู้สมัครนายก อบจ.ตาก เบอร์ 3 พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. ที่ อ.เมือง และอ.สามเงา ขณะที่วานนี้ยังได้เดินทางไปช่วยนายสิทธิชัย ต๊ะอาจ ผู้สมัครนายก อบจ. เพชรบูรณ์ เบอร์ 4 ในนามคณะก้าวหน้า พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. ที่ตลาดสดบึงสามพัน จบการหาเสียงของวันนี้ที่ แยกนาเฉลียง ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

นายธนาธร กล่าวว่า อยากขอให้พี่น้องประชาชนอย่างพึงเบื่อการเลือกตั้ง เพราะทุกสิทธิ์ทุกเสียงของประชาชนมีความหมาย และความหมายของการเลือกตั้งคือการออกไปกำหนดอนาคตของลูกหลาน คือการออกไปเลือกที่เราอยากได้สังคมแบบไหน หากประชาชนท่านไหนรักความเสมอภาค รักความเท่าเทียม รักประชาธิปไตย ตนขอโอกาสให้กับผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงจังหวัดของท่าน พวกเราตั้งใจจะทำการเมืองที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และสุดท้าย ตนขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้ ทั้งช่องทางออนไลน์ และประชาชนที่เดินเข้ามาในระหว่างที่ตนรณรงค์ช่วยผู้สมัครในจังหวัดต่างๆหาเสียง ทุกๆรอยยิ้มและการโบกไม้โบกมือคือกำลังใจที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไป

“กว่าจะได้มาสักหนึ่งคะแนนเสียงนั้นไม่ง่ายเลย เราต้องขึ้นรถแห่ เราต้องเดินตลาด เราต้องเดินเข้าไปหาประชาชนถึงหน้าบ้าน แต่ที่เราต้องทำเช่นนี้เพราะเราอยากสร้างการเมืองใหม่ การเมืองที่โปร่งใส การเมืองที่แข่งขันกันที่นโยบายเพื่อประชาชน การเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อที่จะนำเงินภาษีประชาชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนสูงสุด เราต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลง ยุติธุรกิจการเมืองที่ผูกขาดมานาน ยุติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของผู้มีอำนาจ ผมจะตั้งใจทำและจะพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่า การเมืองที่โปร่งใส นั้นเป็นไปได้” ประธานคณะก้าวหน้า กล่าว

อ้างอิง : <https://www.newtv.co.th/news/71263>



## MATCHON ONLINE

จาคูรนต์ ซี อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ในอำนาจ

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 19:59 น.



จาคูรนต์ ซี อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ในอำนาจ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายจาคูรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

[ อย่าให้การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเกมซื้อเวลาเพื่ออยู่ในอำนาจ ]

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาเมื่อ 89 ปีที่แล้ว รัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่นับครั้งไม่ถ้วน กลายเป็นสิ่งที่ชนชั้นนำและผู้ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนทั้งหลายใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรและรักษาอำนาจให้อยู่ในมือของพวกเขา ไม่ใช่เป็นกฎหมายสูงสุดจริงๆ ไม่ได้มีไว้สำหรับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และไม่ได้เป็นหลักประกันว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างก็เพียงบางฉบับที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งก็อยู่ได้ไม่นาน

การรำลึกถึงวันรัฐธรรมนูญในช่วงสิบกว่าปีมานี้ไม่อาจเป็นไปด้วยความภาคภูมิใจแต่อย่างใด หากเป็นการใช้เวลาทบทวนปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศที่สะท้อนให้เห็นจากความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ กับการที่ต้องมาคิดกันว่าทำอะไรประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญที่มีความหมายเป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน และทำอะไรที่เมื่อได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว รัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ถูกฉีกตามอำเภอใจของชนชั้นนำอีกต่อไป

วันรัฐธรรมนูญปีนี้ หลายๆ ฝ่ายในสังคมไทยน่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันมากขึ้นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาหนักหนาสาหัสและหากประเทศไทยจะก้าวพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ จำเป็นที่จะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญกันเสียใหม่

ซึ่งก็มีความพยายามจากพรรคการเมืองและประชาชนในการผลักดันให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา

การแก้รัฐธรรมนูญที่กำลังทำกันอยู่มีปัญหาคำคัญ 2 เรื่อง คือ

1. ที่มาและองค์ประกอบของ ส.ส.ร.

กับ 2. การกำหนดว่า ส.ส.ร. สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด

พรรคการเมืองและ ส.ว. หลายคน ดูจะไม่ต้องการให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แต่ต้องการให้บางส่วนมาจากการสรรหาแต่งตั้ง ซึ่งก็หมายความว่าตั้งใจจะจำกัดการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความเห็นของพวกเขาคน ไม่ยินยอมให้ประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญดังที่หลายฝ่ายอยากจะทำให้เกิดขึ้น

ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ไม่ได้ห้ามกำหนดใดหมวดหนึ่งไว้ เพียงแต่กำหนดว่าการแก้หมวดใดมาตราใดหรือเรื่องใดจะต้องมีการลงประชามติ แต่พรรคการเมืองกลับประกาศชัดเจนว่าห้ามแก้บางหมวดบางมาตราไว้ตั้งแต่ต้น

การที่พรรคการเมืองและ ส.ว. จำนวนไม่น้อยมีท่าทีเช่นนี้ ทำให้ไม่อาจคาดหวังได้เลยว่า การแก้รัฐธรรมนูญที่กำลังทำกันอยู่ จะเป็นไปตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ยิ่งดูจากผู้ที่เป็นพรรคการเมืองและวุฒิสภาส่งมาเป็นกรรมการด้วยแล้ว ยิ่งต้องตั้งคำถามว่าพรรคการเมืองและ ส.ว. ต้องการจะให้แก้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกมซื้อเวลาให้พลเอกประยุทธ์และพวกอยู่ในอำนาจไปนานๆ เท่านั้น

เมื่อไม่อาจคาดหวังอะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญเช่นนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ นักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและเรียกร้องทางการเมืองในประเด็นต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป อาจจะมีการมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาทำอยู่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับปัญหาของบ้านเมืองที่ประชาชนเรียกร้องต้องการ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เกิดการหันหลังให้กับกระบวนการทางรัฐสภาและรัฐสภาก็จะไม่อยู่ในจุดที่เป็นเวทีหรือที่ๆ จะช่วยหาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งของประเทศอีกต่อไป

รัฐบาล พรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาจึงจำเป็นต้องทบทวนหาทางทำให้รัฐสภาและการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นเวทีและทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งของประเทศที่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกที

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2480663](https://www.matichon.co.th/politics/news_2480663)

เงินพิเศษค่าเสื้อผ้า – เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ต้นเหตุ “ทัวร์ลง” กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 10:29 น.



เปิดค่าเสื้อผ้า – เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ ต้นเหตุ “ทัวร์ลง” กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในยุค “อิทธิพร บุญประคอง” เป็นประธาน อันมีต้นกำเนิดจากรัฐธรรมนูญ 2560 อภิเษกจากองค์กรอรรหันธ์ 5 เสือ มาเป็น 7 เสือ กกต. ที่มีบทบาทต่อการเมืองไทยในเกมเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 อย่างมโหฬาร เพราะผลการตัดสิน กกต.ชุดนี้ นำไปสู่การเปลี่ยนเกมทางการเมืองครั้งสำคัญหลายข้อดี ทั้งการขงยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จากอุบัติเหตุเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชี ทั้งการขงยุบพรรคอนาคตใหม่ จากปมเงินกู้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ขงให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ “ธนาธร” ปมหุ้นสื่อ ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า คดีเหล่านี้ เปลี่ยนเกมการเมืองในกระดาน ดังนั้น ไม่แปลกที่ ทุกฝีก้าวของ กกต.ชุดปัจจุบัน ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนจะเจอแรงเสียดทาน กับกรณีล่าสุด “ทัวร์ลง” กกต. ที่ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 ซึ่งยกเลิกระเบียบเก่าที่ออกตอนปี 2542 ที่ชื่อว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ 2542

ย้อนกลับไปดูระเบียบเก่าตอนปี 2542 พบว่า กำหนด “เบี้ยเลี้ยง” การเดินทางของ กกต. ดังนี้

เบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ อัตราเหมาจ่ายวันละ 800 บาท

1. เบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ อัตราเหมาจ่ายวันละ 130 ดอลลาร์สหรัฐ
2. ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
3. ค่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
4. ค่าพาหนะให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว ในการเดินทางให้เบิกเงินชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในอัตรากิโลเมตรละ 2 บาท
5. ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

ขณะที่ระเบียบใหม่ ปี 2563 ที่ออกมาล่าสุด

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) 800 บาท/วัน
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) 130 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน
3. ค่าเช่าที่พักในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง
4. ค่าพาหนะในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง
5. ค่าเครื่องบินในประเทศ หรือต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง
6. ค่าชดเชยการใช้จ่ายพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง 5 บาท/กิโลเมตร
7. ค่าประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทาง ไปต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง
8. ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ 9,000 บาท/ครั้ง

9. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง ซึ่งที่เพิ่มมา 2 ข้อ คือ ข้อ 7 และ ข้อ 8 คือ ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ และ “เครื่องแต่งตัว” 9 พันบาท ขณะเงินเดือน 7 เลือ กกต.ก็ไม่น้อย เงินเดือนที่ได้รับอยู่ตอนนี้ เป็นไปตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ได้รับเงินเดือน ในตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาท ขณะที่ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เงิน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาท

เช่นเดียวกับ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” องค์กรอิสระเพื่อนบ้าน ที่สำนักงานอยู่ฝั่งตรงข้ามกันในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกระเบียบขึ้นมา ลงนามโดย พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชื่อว่า ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ วันละ 800 บาท ต่างประเทศ 3,100 บาท หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐาน การจ่ายเงินไม่เกินวันละ 4,500 บาท

ส่วนค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าประกันภัยเดินทาง ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายได้ในการเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามจริงและเหมาะสม

กรณีไปต่างประเทศให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาท โดยต้องมีระยะห่างจากการเบิกครั้ง ก่อน 2 ปี ทว่าระเบียบดังกล่าวถูกวิจารณ์ “ทวิ์รลง” เช่นกัน เมื่อระบุให้เบี้ยเลี้ยงการเดินทางแก่คู่สมรสของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย วันละไม่เกิน 4,500 บาท และค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่ายอีกครั้งละ 9,000 บาท หากได้รับความเห็นชอบ ร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน จนถูกสังคมวิจารณ์หนัก

เมื่อ “ทวิ์รลง” ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไหวตัวออกระเบียบใหม่เพื่อยกเลิกเบี้ยเลี้ยงของ “คู่สมรส” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพียงแต่ปรับเครื่องแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ถูกนำมาเป็นประเด็น ต่างกับ กกต.ที่อยู่ในตำบลกระสุนตก

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-572266>

เลือกตั้ง “นายกฯ อบจ.” คณะรัฐมนตรี-พรรคทักษิณ ไม่มีใครยอมใคร

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 13:30 น.



ปรากฏการณ์เลือกตั้ง นายกฯ อบจ.ทั่วประเทศ ครั้งแรกหลังรัฐประหาร 7 ปี มีนักการเมืองจากทุกขั้วการเมืองลงชิงตำแหน่ง

“การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี การกลับบ้านไปเลือกตั้งของทุกคนสามารถเปลี่ยนสมการทางการเมืองได้ และสร้างรากฐานของประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งผ่านหีบเลือกตั้ง” ธนาธร โหมโรง หลัง กกต.ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” พลุกระแสการเลือกตั้ง “นายก อบจ.” ในครั้งนี้ เรียกร้องให้คนออกไปใช้สิทธิให้ได้มากที่สุด หลังกินเวลากว่า 7 ปี ที่ไม่มี “การเลือกตั้งท้องถิ่น” นับตั้งแต่การรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในปี 2557 เป็นผลทำให้ นักการเมืองท้องถิ่น ยังต้องครองตำแหน่งต่ออีก 2 ปี จากเดิมที่จะต้องหมดวาระตั้งแต่ปี 2561

20 ธันวาคม 2563 เป็นกำหนดการการเลือกตั้ง “นายก อบจ.” คืนประชาธิปไตยให้กับท้องถิ่น อีกครั้ง

นับเป็นการเลือกตั้ง ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองหลายขนาน เมื่อขั้วการเมืองใหม่ฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้า ปักธงคู่ขนานกับการต่อต้านรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหาร ขึ้นสู่ปีที่ 2 คณะก้าวหน้า โดยธนาธรและคณะ นำทีมสร้างปรากฏการณ์เขย่าการเลือกตั้งท้องถิ่น พลิกประวัติศาสตร์การเมืองชนบท

ยุทธศาสตร์ “ป่าล้อมเมือง”

การเมืองสนามใหญ่ทำให้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หมดสิทธิ เขาจึงหันหัวเรือสู่ การจัดตั้ง “คณะก้าวหน้า” ทุ่มกำลังลุยการเมืองสนามเล็ก สืบทอดอุดมการณ์ต่อจากอดีต “พรรคอนาคตใหม่” ส่งผู้สมัครเต็มสูบถึง 42 คน 42 จังหวัด หวังปักธงการเมืองท้องถิ่นครั้งแรก

การส่งผู้สมัครถึง 42 จังหวัด เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ “ปาล้อมเมือง” ที่จะสร้างฐานเสียง จากพื้นที่ต่างจังหวัด แล้วค่อย ๆ รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่เมืองหลวง

หากยุทธศาสตร์นี้สำเร็จ “ธนาธร” สามารถเขย่า “บ้านใหญ่-ตระกูลการเมือง” ออกนอกกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ทลายอำนาจผูกขาด

ขาใหญ่ในวงการเมืองประกาศปักธงก้าวหน้า ในภาคเหนือ มีบ้านใหญ่วงศ์สุวรรณ , ภาคกลาง-บ้านใหญ่สะสมทรัพย์, ภาคตะวันออก มีทั้ง “คุณปลื้ม” และ “ปิตุเตชะ” ยืนตระหง่าน

ขณะที่ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ เจ้าถิ่น ถูกรุกฆาตจากพรรคภูมิใจไทย ที่ทะลวงพื้นที่ชิง ส.ส.มาได้เป็นกอบเป็นกำมาแล้ว

นักวิเคราะห์การเมือง ให้ความเห็นในช่วงออกสตาร์ท ว่าทีมธนาธร อาจจะชนะ เพียง 50 : 50 เพราะฐานเสียงเดิม หรือ “โหวตเตอร์” ในท้องถิ่น ต้องออกมาหนุนพรรคเก่าแก่อย่างแน่นนอน เช่นเดียวกับการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา หากหวังจะชนะ คะแนนเสียง ต้องตรงข้ามกับ บ้านใหญ่ทุกเสียง

สมติฐานข้างต้น สอดคล้องกับ “ดร.สตีธร ธนานิธิโชติ” นักคณิตศาสตร์การเมือง จากสถาบันพระปกเกล้า ได้วิเคราะห์จุดชี้ขาดปัจจัยแพ้-ชนะ ในการแข่งขันเลือกตั้ง อบจ.ในรอบ 8 ปี ว่า

“ปัจจัยชี้ขาด คือ ใครที่สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นได้ คนนั้นมีโอกาสชนะ ผู้สมัครนายก อบจ.มีเครือข่ายระดับตำบล คือ เทศบาล และ อบต. และเทศบาลกับ อบต.ก็มีหัวคะแนนเพื่อตีกับผู้เลือกตั้ง”

## ทักษิณ เพื่อไทย ไม่ถอย

“ธนาธร” เดินหน้าเต็มกำลังลงพื้นที่หาเสียงด้วยตัวเอง ทั้ง 42 จังหวัด อีกทั้งยังมีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในเครือ “ก้าวหน้าและก้าวไกล” รายงานสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอ นโยบายใหม่ ถ้าได้ชัยชนะ

นโยบายหาเสียงที่ถูกชูขึ้นมา อาทิ นโยบายเปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะใน 29 จังหวัดของคณะก้าวหน้า หรือ การเพิ่มสวัสดิการพื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อความเท่าเทียม ในจังหวัดสิงห์บุรี

ไม่เพียงค่ายธนาธร ที่ต้องการช่วงชิงพื้นที่การเมืองท้องถิ่น แต่พรรคใหญ่ที่แพ้ไม่ได้ ในบางเขต ระดับเมืองหลวงของตระกูล “ชินวัตร” ทำให้อดีตนายกรฯ 2 คน ต้องลงมือ ออกโรงหาเสียงข้ามโลก ด้วยตัวเอง

ส่งจดหมายถึงฐานเสียงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เทตันทุนการเมือง “ชินวัตร” หมดหน้าตัด

เพราะพื้นที่เชียงใหม่เป็นฐานที่มั่นของตระกูลชินวัตร และวงศ์สวัสดิ์ ซึ่งครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 3 คน แต่ในการเลือกตั้ง นายกฯ อบจ.ครั้งนี้ ฝ่ายเพื่อไทยหนุนนักการเมืองนอกไส้ เป็นครั้งแรก ดันตระกูล “บุญปกรณ์” จากคนในบ้านกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญ

เขตนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ “ชินวัตร” แพ้ไม่ได้ เช่นเดียวกับ “บุญปกรณ์” ก็แพ้ไม่ได้เช่นกัน

หากไม่รู้ลึกถึงความเปลี้ยพล้ำฝ่ายแพ้ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-สมชาย” 3 อดีตนายกฯ คงไม่ทุ่มทุนทุกอย่างคาพพ ถล่มลงไปเชียงใหม่ในระดับ 9 ริกเตอร์

### **“นายก อบจ.” เงินอำนาจ และเครือข่ายการเมืองระดับชาติ**

เพราะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. เป็นการชิงอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่ใหญ่ที่สุด

ทำให้ทุกพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และคณะทางการเมือง ส่งตัวแทนลงชิงอำนาจ เพราะอย่างน้อยที่สุดจะเป็นการสร้างเครือข่าย-ฐานการเมือง ไว้รองรับการเลือกตั้งและทุนระดับชาติ ในอนาคต

ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน และกลุ่มการเมืองอิสระ จึงต้องทุ่มทุนเพื่อป้องกันฐานการเลือกตั้งครั้งนี้

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ระบุว่า “อบจ.” มีหน้าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ โดยแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ซึ่ง “นายก อบจ.” จะเป็นหัวหน้าใหญ่ในฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างทั้งหมดขององค์การฯ

นอกจากนี้ “นายก อบจ.” ยังทำหน้าที่หลักในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. ประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการพัฒนาสภาพตำบลและท้องถิ่นอื่น ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ร่วมกันทำหลายท้องถิ่น

ทั้งนี้ สมาชิกสภา อบจ. สามารถมีได้ตั้งแต่ 24 – 48 คน โดยทั้งคณะทำงาน มีวาระเพียง 4 ปี และอยู่ได้มากที่สุด 2 วาระ

### **เงินเดือนของ “อบจ.”**

กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติปรับขึ้นเงินเดือน ของ อบจ. ในตำแหน่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 20% ในปี 2560 ดังนี้

นายก อบจ. ได้รับเงินเดือน 75,540 บาท

รองนายก อบจ. ได้รับเงินเดือน 45,540 บาท

เลขานุการนายก อบจ. ได้รับเงินเดือน 19,440 บาท

ที่ปรึกษานายก อบจ. ได้รับเงินเดือน 13,880 บาท



ประธานสภา อบจ. ได้รับเงินเดือน 30,540 บาท

รองประธานสภา อบจ. ได้รับเงินเดือน 25,000 บาท

สมาชิกสภา อบจ.ได้รับเงินเดือน 19,440 บาท

ชิง 9 หมื่นล้าน เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2564

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ที่จำนวน 90,978.4 ล้านบาท คิดเป็น 2.76% ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งแบ่งเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา จำนวน 23,906.8 ล้านบาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 28,797.8 ซึ่งแบ่งการบริหารพื้นที่ออกเป็นภาคต่าง ๆ

อบจ. นครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากที่สุด ถึง 2,303.4 ล้านบาท

ขณะที่ อบจ. สิงห์บุรี ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยที่สุด จำนวน 118.8 ล้านบาท

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-570101>





เกมช้อนเกม "หน้อย-เหลิม" ชิงหาเสียง อบจ.

10 ธันวาคม 2563 - 12:15 น.



สนาม อบจ. กลายเป็น "เกมชิงพื้นที่" ของคนกันเอง ระหว่างเพื่อไทยกับ "คุณหญิงนอกพรรค"

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ. พรรคเพื่อไทย จัดทีมปราศรัยจากส่วนกลางลงไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด

วันที่ 12 ธ.ค.2563 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง มีคิวเดินสายไปชายขอบทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดเวทีปราศรัยช่วยมังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ด้านคุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตแกนนำเพื่อไทย ย่องเงียบไปหาเสียงนายก อบจ.แกวอีสาน 4-5 จังหวัด ก็โผล่ไปเที่ยวเมื่อน่าน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 และแฉกลับไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายก อบจ.น่าน

คุณหญิงชิงเล่นเกม

ปลายเดือน ต.ค.2563 กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย มีมติให้พรรคฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน อบจ.น่าน เป็นผู้สมัครนายก อบจ.น่าน สังกัดพรรคเพื่อไทย โดยการรับรองของ สิรินทร รามสูตร ส.ส.น่าน เขต 1, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เขต 2 และ ณิชฐพงษ์ สุปรียศิลป์ ส.ส.น่าน เขต 3

โดยกติกาของ กกต. มีข้อห้ามไม่ให้ ส.ส. หรือข้าราชการการเมืองไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ. หมอชลน่าน เลยเชิญ "คุณหญิงหน้อย" และครอบครัวไปท่องเที่ยวเมื่อน่าน

จึงหว่าน คุณหญิงหน้อยได้ไปหาเสียงช่วยพรรคเพื่อไทย ถวายสัตย์ เป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับ ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย

ช่วงต้นเดือน ธ.ค.2563 หมอชลน่าน ได้ไปร่วมสมุหหัวคิดกับ อติสร เพียงเกษ พร้อม ส.ส.เพื่อไทย บางส่วน ที่อุทยานหลังใหญ่ของอดีตแกนนำเพื่อไทยคนหนึ่งแถวเขาใหญ่

ก่อนหน้านั้น อติสร สุทิน และหมอชลน่าน ได้พบปะพูดคุยถึงอนาคตการเมืองพวกเขาเป็นระยะๆ

เหลิมไปร้อยเอ็ด

วันที่ 10 ธ.ค.2563 มังกร ยนต์ตระกูล กลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด ได้แจ้งว่า พงศ์เทพ เทพกาญจนา , อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอรุณี กาศยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย จะมาเปิดเวทีปราศรัย 3 อำเภอคือ เกษตรวิสัย,ศรีสมเด็จ และอาจสามารถ

ตามแผนการหาเสียง วันที่ 12 ธ.ค.นี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และอดิศร เพียงเกษ ก็จะไปเดินทางมาหาเสียงช่วยมังกรเช่นกัน

จริงๆแล้ว มังกร ยนต์ตระกูล ไม่ใช่ผู้สมัครนายก อบจ.ที่พรรคเพื่อไทย มีมติส่งสมัครนายก อบจ.ในนามพรรค แต่อनुญาติให้ใช้โลโก้พรรคได้

ทำไม “ผู้ใหญ่” ในพรรคเพื่อไทย จึงลงมาหาเสียงช่วยมังกร? เข้าใจว่า คงสืบเนื่องจากคุณหญิงหน่อย มาช่วยมังกรหาเสียงถึง 2 ครั้งนั่นเอง

แถมคู่แข่งในสนามร้อยเอ็ด ปล่อยข่าวมังกรสมคบกับคุณหญิงหน่อย ในฐานะคนนอกพรรค แอบอ้างชื่อพรรคเพื่อไทย

ด้วยเหตุนี้ เสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด กุณชื่อของทีมมังกร จึงประสานขอให้ผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยช่วยจัดทีมปราศรัยมาโดยด่วน เพื่อตอบโต้กระแสข่าวข้างต้น

สำหรับผู้บริหารพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน คงไม่อยากให้ “คุณหญิงหน่อย” ชิงพื้นที่ ชิงคน จึงต้องส่งทัพใหญ่ไปร้อยเอ็ดโดยด่วน

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/a/451371>

# MATCHON ONLINE

เลือกตั้งท้องถิ่น... 6 ปีได้ระบอบ คสช.

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 13:03 น.



## สมหมาย ปารีฉัตร

วันที่ 10 ธันวาคม ถูกประกาศเป็นวันรัฐธรรมนูญ เป็นที่ระลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของประเทศไทย

ถึงวันนี้เวลาผ่านไป 88 ปี กำลังจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นฉบับที่ 20 หลังจากที่ประชุมรัฐสภามีมติรับหลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในการพิจารณาของคณะกรรมการได้เชิญตัวแทนภาคประชาชนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าชี้แจงหลักการสำคัญๆ แต่กรรมการไม่เห็นพ้องด้วย เลยทำให้เหลือแค่ร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านเท่านั้น

โฉมหน้าการเมืองไทยต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรจึงขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร) จะยกร่างขึ้น ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มพลังต่างๆ กลุ่มที่ถูกจับตามากคือกลุ่มราษฎร ซึ่งยังยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อเช่นเดิม

เช่นเดียวกับความเป็นไปทางการเมืองที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคมนี้ หลังถูกแช่แข็งมานานกว่า 6 ปี ตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

ความสนใจเฉพาะหน้าคงเน้นไปที่ผลการขับเคลื่อนระหว่างผู้สมัครภายใต้การสนับสนุนของพรรคการเมืองระดับชาติ กับกลุ่มการเมือง

ท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัด ใคร กลุ่มไหนจะพิชิตชัยชนะ

กลุ่มการเมืองที่ถูกเฝ้ามองเป็นพิเศษยังคงเป็นกลุ่มก้าวหน้า คนรุ่นใหม่จากพรรคอนาคตใหม่

ที่ถูกยุบไป จะได้รับเลือกตั้งมากหรือน้อย ภายใต้

ปัจจัยที่คนหนุ่ม คนสาวรุ่นใหม่เพิ่งได้รับสิทธิลงคะแนนครั้งแรกเป็นจำนวนมาก

ความตื่นตัวของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จะแห่กันไปลงคะแนนให้กลุ่มการเมืองใด จะเกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าติดตาม

ในเชิงโครงสร้างอำนาจ การเมืองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์ต่อสู่ทางความคิดระหว่างพลังอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายก้าวหน้ากำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นหรือไม่ต่างจากอดีต

อิทธิพลของกลุ่มการเมือง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ บ้านใหญ่ บ้านเล็กในท้องถิ่นที่เคยครองอำนาจมายาวนาน จะยังรักษาฐานที่มั่น ผลประโยชน์เดิมไว้ได้ หรือพังทลายจากบทบาทของคนรุ่นใหม่

อีกทั้ง จารัตในการหาเสียง การลงคะแนนแบบเดิมๆ เงินไม่มา กาไม่เป็น จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงไร จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

ความท้าทายอีกประการหนึ่ง คือการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะส่งเสริมให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งจริงหรือไม่ ขณะที่ท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้อำนาจของกฎ ระเบียบ ทัศนคติ ค่านิยมรวมศูนย์ จากส่วนกลางที่แข็งแกร่งอยู่เช่นเดิม

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าที่ควร จะส่งผลกระทบต่อหลัก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี การศึกษาดี มีงานทำ มีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมดี จะเป็นจริงหรือไม่

เงื่อนไขจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียว แต่ปัจจัยอยู่ที่อำนาจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย จะปรับตัวและประสานภารกิจกันอย่างไร โดยเฉพาะอำนาจการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นกับการเปิดช่องทางให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภายใต้โครงสร้างอำนาจราชการสองระดับที่ยังดำรงอยู่เหนียวแน่น องค์กรของรัฐหน่วยหนึ่งซึ่งยังคงถูกมองว่าเป็นอุปสรรคใหญ่อยู่เช่นเดิม คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เน้นกฎระเบียบเข้มงวดยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ทำให้องค์กรท้องถิ่นจำนวนมากไม่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ควรทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ยังไม่สามารถทำให้ปัญหาคอขวด อำนาจจากส่วนกลางคลี่คลายลงได้เท่าที่ควรก็ตาม

อย่างน้อยทำให้โอกาสของประชาชนในการตัดสินใจ เลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาและเอาคนที่ไร้ผลงานออกไป กลับคืนมา ทำให้โอกาสของนักการเมืองใหม่ๆ เบียดแทรกเข้ามามากขึ้น

การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นหน้าด่านและทางออกของความเป็นประชาธิปไตยให้พ้นจากการเมืองอนาธิปไตย เผด็จการทหาร เผด็จการทุนสามานย์ ทรราชย์เสียงข้างมาก

แต่ที่น่าสลดใจ ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆ ได้สิทธิและโอกาสกลับคืนมา แต่คนเมืองหลวงกรุงเทพมหานครที่บอกว่าก็แค่เทศบาลใหญ่แห่งหนึ่งเท่านั้น กลับยังไม่ถูกปลดปล่อย เพราะเหตุใด

คนกรุงเทพฯไม่พร้อม หรือใครไม่พร้อม ไม่กล้าเสี่ยงกับความตื่นตัวของประชาชนและคะแนนนิยมที่ลดลงเรื่อยๆ

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/article/news\\_2477701](https://www.matichon.co.th/article/news_2477701)

# MATICHON ONLINE

อบจ.ลี้มรัฐบาล

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 14:05 น.



ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ถือเป็นวันที่คนไทย 76 จังหวัดจะได้ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงเพื่อกำหนดชะตากรรมตัวเอง เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบแรกในรอบ 6 ปี นับจาก

ผู้บริหารท้องถิ่นทยอยหมดวาระลง ทว่ายังต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2557

ผมนั่งอ่านข้อมูลจากปีซีไทยได้รวบรวมสถิติที่น่าสนใจ ซึ่งศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญและมีปรากฏการณ์ใหม่ เกิดขึ้นอย่างน้อย 5 ประการ

เป็นครั้งแรกที่.. มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนับจากรัฐประหารปี 2557

เป็นครั้งแรกที่.. การเลือกตั้ง อบจ. เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ 76 จังหวัด

เป็นครั้งแรกที่.. ประชาชนอายุระหว่าง 18-26 ปี จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น นับจากมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสุดท้ายปี 2555

เป็นครั้งแรกที่.. มีแคมเปญรณรงค์ระดับชาติเกิดขึ้นกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และมีการทำป้ายหาเสียงด้วย นโยบาย/คำขวัญบรรทัดเดียว

เป็นครั้งแรกที่.. ผู้สมัครเปิดตัว สวมเสื้อพรรคการเมือง ลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพรรคเพื่อไทย (พท.) ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด และคณะก้าวหน้าส่ง 42 จังหวัด

อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า การสวมเสื้อคลุมของการเมืองระดับชาติลงสู่สนามท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้น จากในอดีตพรรคการเมืองกับ

ผู้สมัคร อบจ. มักมีความเชื่อมโยงกันแบบไม่เปิดเผย แต่นี้ลุกขึ้นมาเปิดตัวเลยและส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายพรรคส่วนกลางกับพื้นที่

นอกจากนี้ พบว่ามีนโยบายอีก 2 ประการจากคนอีก 2 กลุ่มคือ นโยบายจากประสบการณ์ของผู้สมัครที่เป็นอดีตนายก อบจ. และนโยบายแบบลูกทุ่งๆ จากผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ที่สนใจการเมือง แต่ยังไม่มีการประสบการณ์ โดยออกมาในทำนอง มุ่งมั่น ตั้งใจ หวังเปลี่ยนแปลง

ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 90,978.4 ล้านบาท ในส่วนของ อบจ. 76 จังหวัดได้รับงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินรวม 28,797.8 ล้านบาท

ด้วยงบประมาณมหาศาลขนาดนี้ย่อมเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้อดีตนักการเมืองระดับชาติลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น

การที่ ส.ส.ลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่น เพราะเขาส่งผ่านภารกิจการเป็น ส.ส. ให้เครือข่ายไปแล้ว แล้วตัวเองก็ขยับขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) แต่ด้วยระบบเลือกตั้งใหม่ทำให้เขาไม่ได้เป็น ส.ส. ก็เลยต้องหาพื้นที่ให้ตัวเอง ซึ่งสนาม อบจ.ก็น่าสนใจ แม้มีอำนาจหน้าที่และบทบาทจำกัด แต่งบประมาณก็ไม่น้อย และอยู่ในตำแหน่งถึง 4 ปี บางทีมีงบมากกว่าบางกระทรวงด้วยซ้ำ และยิ่งถ้าตกที่นั่ง ส.ส. ฝ่ายค้าน ก็ยิ่งไม่ได้เอ็กเซอร์ไซส์พาวเวอร์ (บริหารอำนาจ) หากเทียบกับ อบจ.

แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสถานการณ์การเมืองและชุมชนใหม่ที่โหมกระพือสั่นคลอนรัฐบาล เป็นการต่อสู้ระหว่างคน 2 รุ่น 2 วัย และ 2 แนวคิด

ซึ่ง สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า มองปรากฏการณ์นี้ว่า สนามนี้เป็นการประลองกันระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากับกลุ่มอำนาจใหม่ที่เข้ามาท้าทาย และการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิม ไม่ใช่จะได้เปรียบเหมือนในอดีต เพราะกลุ่มที่เข้าไปแข่งขันมีความต้องการเปลี่ยนชั่วอำนาจในจังหวัด เขาจะเชิญชวนคนพื้นที่ไปทำงานอยู่นอกเขตแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกลุ่มหรือทีมผู้สมัครเจ้าของพื้นที่เดิม ให้กลับมาใช้สิทธิจำนวนมาก สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้สนุก คึกคักมากกว่า

อีกทั้งคณะก้าวหน้ามีปัญหากับรัฐบาล ซึ่งอาจปลุกความรู้สึกของคนที่มองการเลือกตั้งท้องถิ่นแค่เป็นการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในท้องถิ่นเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นคือการพิสูจน์อุดมการณ์หรือความคิดหรือจุดยืนทางการเมืองในระดับชาติ อาจปลุกกระแสให้คนออกมาใช้สิทธิมากขึ้น

จับตาพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ เปลี่ยนแปลงอนาคต อาจใช้โอกาสนี้จุดกระแสเลือกตั้งท้องถิ่นล้มการเลือกตั้งระดับชาติ

โกนจา

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news\\_2477779](https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news_2477779)

ตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ผ่าน VOTE62 พร้อมชวนร่วมรายงานผล  
11 ธ.ค. 2563 10:10 น.



นับถอยหลังใกล้วันเลือกตั้งนายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้ ด้าน VOTE62 เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านทั้ง 76 จังหวัดแล้ว พร้อมเชิญชวนประชาชนเป็นอาสาสมัครร่วมรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบ

ใกล้เข้ามาทุกทีกับการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่าง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เองก็ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างสุจริตโปร่งใส ขณะที่เว็บไซต์ VOTE62 ก็มีการเปิดให้สามารถค้นหาผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ได้แล้วที่พื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) นั้นมีผู้สมัครเป็นใครบ้าง รวมถึงระบุจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ ด้วย

ขณะที่เว็บไซต์ VOTE62 ก็มีการเปิดให้สามารถค้นหาผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ได้แล้วที่พื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) นั้นมีผู้สมัครเป็นใครบ้าง รวมถึงระบุจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ได้ร่วมกับ VOTE62 เชิญชวนประชาชนช่วยกันรายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. แบบไม่เป็นทางการผ่านระบบคร라우드ซอร์ส (Crowdsourc) หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. ด้วย เพื่อให้การรายงานผลมีความแม่นยำ VOTE62 ต้องการอาสาสมัครอย่างน้อย 3,000 คนทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถลงทะเบียนได้

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1992463>